



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๐ ๕๓๓๕ ๐๕๑๑

ที่ ชม ๑๔๓๒/

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอสันทราย

เรื่องเดิม

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนำกรอบการประเมินมาปรับใช้ในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยแพร่การดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของหน่วยงาน เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ดังนี้

๑. เผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยได้

๑.๑ มาตรการแนวทางปฏิบัติในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๔ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑.๕ มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

๒. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย รอบ ๑๒ เดือน ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้นำรายงานสรุปผลฯ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



(นายฉัตรชัย จำปา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ-อนุญาต



(นายสมชาย นันทวัฒน์กรณ)
สาธารณสุขอำเภอสันทราย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๕ ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ ๑.๕ ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน

๒. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Link ภายนอก: <https://www.sansaipublichealth.com/>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายฉัตรชัย จำปา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสมชาย นันทวัฒน์กรรณ์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสันทราย

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวภาณุมาศ คำราพิช)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากรสสอ.สนทราย / รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๗ ให้บุคลากรใน สสอ.สนทราย / รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้ เป็นไป ตามประกาศ ๑ อย่าง ถูกต้อง	
๒. มาตรการป้องกันการรับ สินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากรสสอ.สนทราย/ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับ สินบนใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน เกี่ยวกับแนวทางการ ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัด จ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน) ให้ บุคลากรใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนทราย และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้ เป็นไป ตามประกาศ ๑ อย่าง ถูกต้อง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการ ต่างๆ	สถิติการกระทำ ผิด วินัย ความรั บผิด ทางละเมิด	การเปลี่ยนแปลงหลัง การปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการรับเงินบริจา ค และ ทรัพย์สินบริจา ค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากรสสอ.สันทราย/ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการ รับเงินบริจา ค และทรัพย์สินบริจา ค ให้บุคลากรบุคลากรสสอ. สันทราย/ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไข การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	บุคลากรสสอ.สันทราย/ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการ ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขให้บุคลากรในบุคลากรสสอ.สันทราย/ รพ.สต. และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน สถานพยาบาล	บุคลากรสสอ.สันทราย/ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง	หนังสือแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน สถานพยาบาล ให้บุคลากรในบุคลากรสสอ.สันทราย/ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือ ปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง	